



ที่ สธ ๑๐๐๕.๑/ ๙ ๓ ๗ ๙

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานและอักษรย่อของหน่วยงาน อย. และ อภ.

เรียน บรรณาธิการข่าวสาธารณสุข/สังคม

- อ้างถึง ๑. เว็บไซต์แนวหน้า หัวเรื่อง ข่าว Like สาระ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชื่อข่าว “นั่นแหละสะท้านผู้ชม สรยุทธจีตาม อย. ทำอะไรอยู่ ไม่มีความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา”  
๒. เว็บไซต์ TNN Thailand Online หัวเรื่อง เกาะติด Covid-๑๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชื่อข่าว “อย. ตอบ “สรยุทธ” ปมวัคซีนโมเดอร์นา รอ รพ.เอกชนปรับจำนวนสั่งซื้อ”  
๓. เว็บไซต์เรื่องเด่นออนไลน์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ชื่อข่าว “อย. แจง ยังไม่ได้เซ็นสัญญาซื้อ “โมเดอร์นา” ให้ รพ.เอกชนกลับไปทบทวนหลังยอดจองเกิน”

ตามข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ที่อ้างถึง มีการพาดหัวข้อความโดยใช้ชื่อย่อหน่วยงานว่า “อย.” แต่ในเนื้อหาข่าวที่นำเสนอเป็นภารกิจการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งอาจทำให้ประชาชนที่รับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องภารกิจของทั้ง ๒ หน่วยงาน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าใจผิดและเกิดความสับสนในการใช้ชื่อย่อหน่วยงานระหว่าง อย. และ อภ. ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือชื่อย่อหน่วยงานว่า อย. ทำหน้าที่ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกำกับดูแลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภารกิจที่สำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คือ การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการควบคุมป้องกันโรค เช่น วัคซีน ยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

๒. องค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. ทำหน้าที่ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อการผลิตยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ภารกิจที่สำคัญในสถานการณ์โควิด-๑๙ คือ การจัดหาวัคซีนที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนจาก อย. แล้ว นำเข้ามาในประเทศเพื่อนำส่งต่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน ดำเนินการฉีดให้ประชาชนต่อไป

ดังนั้น อย. จึงมีใช้หน่วยงานตามที่ปรากฏในข่าว และมีภารกิจที่แตกต่างจาก อภ. ซึ่ง ทั้ง อย. และ อภ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ระบุชื่อย่อหน่วยงานให้ถูกต้อง เพื่อประชาชนจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนรับทราบมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งเช่นนี้ตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทิศ สฤกษ์ชัยกุล)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๑๑๗  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๗๔